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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 

บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม   

 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น . โดยถ่ายทอดสดจาก
ส านักงานของบริษทัฯ ตั้งอยู่เลขท่ี 909 หมู่ท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
จงัหวดัสมุทรปราการ (“ท่ีประชุม”) 

เร่ิมการประชุม 

นางสาววิไลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุล เลขานุการบริษทั (“เลขานุการบริษัท”) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม  
ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 

กรรมการท่ีเข้าประชุม 

นายอ้ึง กวง มิ้ง ประธานกรรมการบริษทั  

นายเจ้ิง อนั กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการบรรษทัภิบาล 

นายเคอ จ่ือ ชิง กรรมการ (เขา้ร่วมการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

นายจาง ช่าย ซิง กรรมการ/ประธานฝ่ายบริหารและปฏิบติัการ/ประธานกรรมการ
บรรษทัภิบาล/กรรมการบริหาร 

นางสาวเซีย ล่ี กรรมการ/กรรมการบริหาร (เขา้ร่วมการประชุมผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์) 

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ  กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /
ประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์/กรรมการบรรษทัภิบาล 

นางทิพวรรณ ชยติุมนัต ์ กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการสิทธิประโยชน์ 

ดร.สมชาย หาญหิรัญ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการสิทธิประโยชน์ 

นางเสาวนีย ์กมลบุตร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการสิทธิประโยชน์ 

(กรรมการของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมจ านวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด) 
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ผู้บริหารท่ีเข้าประชุม 

นางสาวนิภาพร เจียระจารีวงศ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) 

นางสาวอญัชลี เจียรธรรม  ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

นางสาววิไลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุล  เลขานุการบริษทั 

ท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชุม 

นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั (เขา้ร่วมการประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

นายกรินทร์วิชช ์โอลีเวอะโร ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ท่ีปรึกษากฎหมาย ไวส์ อิควิต้ี จ ากดั (เขา้
ร่วมการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

นายณรัชต ์อภิปุญญา  ท่ีปรึกษากฎหมายและผูต้รวจสอบการนับคะแนนจากบริษทั ท่ี
ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อิควิต้ี จ ากัด (เข้าร่วมการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์) 

เม่ือเปิดการประชุม มีผูถื้อหุ้นท่ีประชุมดว้ยตนเอง 4 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 2,600 หุน้ และมีผูรั้บมอบฉันทะ
จากผู ้ ถื อ หุ้ น ม าป ระ ชุม จ าน วน  1,111 ราย  ถื อ หุ้ น รวม จ าน วน  11,892,530,815 หุ้ น  รวมผู ้ ถื อ หุ้ น แล ะ 
ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมจ านวน 1,115 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 11,892,533,415 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
95.34 จากจ านวนหุ้นท่ีเรียกช าระแลว้ทั้งส้ิน 12,473,816,140 หุ้น ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ขอ้ 33 ซ่ึงก าหนดว่าตอ้งมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและนับจ านวนหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

อน่ึง ก่อนการพิจารณาวาระท่ี 1 มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองเพิ่มเติมจ านวน 1 ราย ท าใหจ้ านวนผูถื้อ
หุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเม่ือเร่ิมการประชุมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 1,116 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 11,892,533,425 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 95.34 จากจ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ทั้งหมด 

นายอ้ึง กวง มิ้ง ประธานกรรมการบริษัท ซ่ึงท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิด 
การประชุมผูถื้อหุน้ และมอบหมายใหน้ายอนุสรณ์ มุทราอิศ ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 

ผูด้  าเนินการประชุมกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 และมอบหมายให้
เลขานุการบริษทัช้ีแจงขั้นตอนการด าเนินการประชุมและการนับคะแนน และน าเสนอเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ 
การประชุม 

เลขานุการบริษัทได้ช้ีแจงว่าในการจดัการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM) ในคร้ังน้ี 
บริษทัฯ ไดใ้ห้บริษทั ออนไลน์ แอสเซ็ท จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM ท่ีไดรั้บการรับรองจาก
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (ETDA) และผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 เป็นผูดู้แลระบบการ
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จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) น้ีทั้งหมด และได้ช้ีแจงขั้นตอนการเขา้ประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM โดยใช้งานร่วมกบัการประชุมทางไกลระบบ Zoom ซ่ึงเป็นระบบท่ีได้
มาตรฐานสอดคลอ้งตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการถาม
ค าถามหรือแสดงความคิดเห็นตามรายละเอียดท่ีระบุในหนังสือเชิญประชุม ทั้งน้ี ก่อนท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมลงมติในแต่
ละวาระ บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตาม
ความเหมาะสม นอกจากน้ี การลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และหากผูถื้อหุ้นไม่ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชนั IR PLUS 
AGM จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นชอบ โดยส าหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
การลงคะแนนจะด าเนินการเป็นรายบุคคล อน่ึง ส าหรับการนับคะแนนเสียง บริษทัฯ ไดน้ับรวมคะแนนเสียงท่ีไดมี้การ
ระบุลงในหนังสือมอบฉันทะและ e-Proxy Voting ท่ีลงคะแนนผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ของบริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) โดยได้บนัทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเม่ือลงทะเบียนเขา้ประชุม
เรียบร้อยแลว้ จากนั้นเลขานุการบริษทัจึงน าเสนอเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมและตามท่ี
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนด ดงัน้ี 

วาระที่ 1 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2567 
เลขานุการบริษทัแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวขอ้ “ค ำอธิบำยและกำร
วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของฝ่ำยจัดกำร” จากนั้นจึงไดเ้รียนเชิญนาย เจ้ิง อนั ประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจของบริษทัฯ ในปีท่ีผา่นมา ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

• ในปี 2567 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการอยู่ท่ี 4,600 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เติบโตขึ้นร้อยละ 12 
จากปีก่อนหน้า และมีก าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้ นร้อยละ 25 จากปี 2566 อย่างไรก็ตาม อัตราก าไรจากการ
ด าเนินงานได้รับผลกระทบในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี เน่ืองจากภาวะตลาดท่ีชะลอตวัในบางกลุ่ม
สินคา้ ร่วมกับค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มสูงขึ้น และมีปัจจยัมาจากค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในประเทศ
เยอรมนี Royalty Fee และค่าใชจ่้ายทางกฎหมาย ท าให้บริษทัฯ มีก าไรสุทธิอยู่ท่ี 529 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
เพิ่มขึ้นเลก็นอ้ยร้อยละ 1 จากปีก่อนหนา้  

• บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเพิ่มจาก 1,020 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2566 เป็น 1,200 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2567 

• บริษทัฯ ก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ในปี 2568 ดงัน้ี 

➢ บรรลุการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืในระดบั Double-Digit ดว้ยผลิตภณัฑแ์ละโซลูชนัท่ีหลากหลาย 
➢ เสริมสร้างการเติบโตทางธุรกิจดว้ยเทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ ์



 

4 
 

➢ ขยายการผลิตและการวิจยัพฒันาในประเทศไทยและประเทศอินเดีย 
➢ พฒันาศกัยภาพบุคลากร 
➢ ขยายตวัในระดบัภูมิภาคโดยเปิดส านกังานใหม่ในประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซีย 
➢ ลงทุนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของโครงการ RE100 และ SBTi 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีพฒันาการส าคญัในดา้นการผลิตและไดรั้บรางวลัแห่งความส าเร็จท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

• เดลตา้ ประเทศไทย  

➢ โรงงานใหม่  จ านวน 6 หลัง อยู่ระหว่างการก่อสร้างภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู  จังหวัด
สมุทรปราการ โดยคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3 ของปี 2569 เพื่อรองรับการ
เติบโตในอนาคต 

➢ โรงงานแห่งใหม่ 2 แห่งในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จงัหวดัฉะเชิงเทรา มีก าหนดแลว้เสร็จ
ภายในกลางปี 2568 เพื่อรองรับธุรกิจดา้นช้ินส่วนและโซลูชนัการจดัการความร้อน 

➢ ติดอันดับดัชนีความยัง่ยืนดาวโจนส์ (DJSI) ประจ าปี 2567 – รายช่ือบริษัทระดับโลก (DJSI 
World List) 

➢ ไดรั้บรางวลัอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ าปี 2567 ประเภทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
➢ ได้รับรางวลั IAA Awards 2567 ต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (CEO) ประธานเจา้หน้าท่ี

ฝ่ายการเงิน (CFO) และทีมนกัลงทุนสัมพนัธ์ (IR) ท่ีมีความเป็นเลิศท่ีสุดในตลาดทุนไทย ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 

➢ เป็นแบรนด์ท่ีมีมูลค่าสูงเป็นอนัดบั 13 ของประเทศ พร้อมไดรั้บอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั 
AA+ โดยการจดัอนัดบัของบริษทั Brand Finance 

• เดลตา้ อินเดีย  

➢ โรงงานท่ี เมือง  Krishnagiri คว้ารางวัล  “โรงงานแห่งปี ” ในสองสาขา ได้แก่  การบูรณา
การพลงังานหมุนเวียน และการมีส่วนร่วมและการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน จากงาน Great 
Indian Plant Leaders’ Summit 2024 

➢ เปิดตัวส านักงานใหญ่และศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่  ณ เมือง Bengaluru เพื่อยกระดับ
นวตักรรมภายในประเทศในดา้นพลงังาน ระบบ IoT และเทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์ (AI) 

• เดลตา้ ฟิลิปปินส์  

เปิดตวัโครงการระบบกกัเก็บพลงังานไฮบริดแบบนอกโครงข่าย (BESS) แห่งแรกของประเทศ โดยเร่ิม
ด าเนินการในพื้นท่ีห่างไกล 16 แห่งบนเกาะปาลาวนั เพื่อเสริมสร้างการเขา้ถึงพลงังานและความยัง่ยนื 
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• เดลตา้ อินโดนีเซีย  

เปิดด าเนินการบริษทั PT Delta Electronics Indonesia เพื่อขยายการเขา้ถึงตลาดในภูมิภาค และช่วย
เสริมประสิทธิภาพการใหบ้ริการภายในประเทศ โดยเดลตา้เป็นผูน้ าดา้นการติดตั้งเคร่ืองชาร์จรถยนต์
ไฟฟ้า (EV Charger) ในประเทศอินโดนีเซียอยูแ่ลว้ 

• ส าหรับการด าเนินงานดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชนั บริษทัฯ ไดป้รับปรุงนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน
และคู่มือจรรยาบรรณในการปฏิบติังานเพื่อให้มาตรการดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชันมีความเขม้แข็ง
มากขึ้น และมีการปรับปรุงเอกสาร Integrity Undertaking ท่ีมีการปรับมาตรการให้มีความเขม้งวด
มากขึ้น และให้ซพัพลายเออร์ทุกรายทั้งเก่าและใหม่ลงนามในเอกสารเพื่อรับทราบถึงความมุ่งมัน่ของ
บริษทัฯ ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามัญผูถื้อหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2567 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ และเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบั
วาระน้ี ทั้งน้ี มีผูถื้อหุน้จ านวน 2 ราย สอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. นายอคัรเดช วสัสระ ผูถื้อหุน้ มีขอ้สอบถาม ดงัน้ี 

ค าถาม 1: ขอใหบ้ริษทัฯ ช่วยอธิบายถึงสาเหตุท่ี Royalty Fee เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตวัในปี 2568 

ค าตอบ 1: นายเจ้ิง อนั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า ผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) ไดมี้การเติบโตอย่างมีนยัส าคญัในช่วงปีท่ีผ่านมา ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการประเมิน Royalty Fee ประจ าปีอย่างเหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ียงัค่อนขา้งใหม่ กระบวนการประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระคือ PwC Taiwan จึง
ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดบ้รรลุขอ้ตกลงในไตรมาส 4 ทั้งน้ี ตวั
เลขท่ีเพิ่มขึ้นมากเน่ืองจากการบนัทึกขอ้มูลในไตรมาส 4 มีการคิดค านวนของฐานรายไดท่ี้ครอบคลุมทั้งปีในส่วนของ 
AI และ Non AI ซ่ึงในทุกปี บริษทัฯ ก็จะมีกระบวนการประเมินรายปีเช่นน้ีอย่างเหมาะสม โดยอา้งอิงจากเกณฑ์อา้งอิง
กลุ่มอุตสาหกรรม 

ค าถาม 2: หน่วยธุรกิจใดท่ีสร้างผลประกอบการไดน้้อยท่ีสุด และมีแนวทางอย่างไรในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพใหส้ามารถแข่งขนัหรือเทียบเคียงกบัหน่วยธุรกิจอ่ืน ๆ ได ้

ค าตอบ 2 : นายเจ้ิง อนั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดช้ี้แจงว่ากลุ่มผลิตภณัฑ์ภายใต ้Delta Electronics 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

1. ผลิตภัณฑ์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Applications) – บริษทัฯ ยงัคงมีผลการด าเนินงานท่ี
แข็งแกร่งในผลิตภณัฑ์กลุ่ม Power Electronics และ Power Systems ท่ีใช้กบั IT Applications ต่าง ๆ และยงัมีอตัรา
การเติบโตของทั้งรายไดแ้ละก าไรท่ีสูง 



 

6 
 

2. ระบบและโซลูชันระบายความร้อน (Thermal Systems and Solutions) – กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ีมี
ความหลากหลายในการใชง้าน ตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้า (EVs) ไปจนถึงผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบายความ
ร้อน โดยมีอตัราการเติบโตในระดบัปานกลาง ทั้งน้ี บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขยายการใชง้านไปสู่ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
เทคโนโลย ีAI ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีตอ้งการสูงในปัจจุบนั 

3. ผลิตภัณฑ์ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Applications) – กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ีมีผลการด าเนินงานท่ี
ค่อนขา้งชะลอตวัลงตั้งแต่ปี 2566 และมีอตัราการเติบโตในระดบัปานกลางในปี 2567 โดยบริษทัฯ มุ่งเน้นไปท่ีการ
เพิ่มประสิทธิภาพดา้นการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการยกระดบัความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

2. นายบุญประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ ์ผูรั้บมอบฉนัทะ มีขอ้สอบถาม ดงัน้ี 

ค าถาม 3: ขอทราบมูลค่าการฟ้องร้องของคดีในสหรัฐอเมริกา สถานะของคดีว่าอยู่ในขั้นตอนใด คดี
จะส้ินสุดเม่ือใด และมีความรับผิดท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเป็นจ านวนเท่าใด และถา้เดลตา้ ไตห้วนั แพค้ดี บริษทัฯ จะตอ้ง
ร่วมชดใชค้่าเสียหายดว้ยหรือไม่ 

ค าตอบ 3: นายเจ้ิง อนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงว่า คดีความยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
Eastern District Court of Texas ซ่ึงผลลพัท์และแนวโน้มค่าเสียหายต่าง ๆ ยงัไม่สามารถประเมินไดแ้ต่คาดว่าจะมี
การบริหารจดัการร่วมกนัในส่วนของค่าใชจ่้ายกบับริษทัแม่ท่ีประเทศไตห้วนั 

ค าถาม 4: ขอทราบรายละเอียดการคิด Royalty Fee ว่าคิดอย่างไร และคาดว่าจะมีรายไดจ้ากสินคา้ท่ี
ถูกคิด Royalty Fee ในปี 2568 ประมาณเท่าไร หรือคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได ้

ค าตอบ 4: นางสาวอญัชลี เจียรธรรม ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ ไดช้ี้แจงวา่ ในการคิดค านวน
ทางบริษทัแม่ไดมี้การแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑ์เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั AI และ Non-AI โดยอา้งอิงการคิด Royalty 
Fee เป็นช่วงอตัราต่าง ๆ ค านวณจากเกณฑ์อา้งอิงกลุ่มอุตสาหกรรม และได้มีการคดักรองแลว้ว่าอตัราดงักล่าวมี
ความเหมาะสมกับผลิตภณัฑ์และใกลเ้คียงกับเทคโนโลยีท่ีบริษทัฯ น ามาใช้ผลิต ในส่วนของสัดส่วนรายไดข้อง
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการคิดค่า Royalty Fee จะมีสัดส่วนรายไดท่ี้ประมาณร้อยละ 40 ส่วนการประเมินรายไดข้องปี 2568 
อาจตอ้งอา้งอิงจากภาพรวมแนวโน้มการเติบโตของบริษทัฯ ท่ียงัคงตั้งเป้าให้เติบโตแบบ Double-Digit ซ่ึงรายได้
และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งอาจมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มขึ้นซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเติบโตของบริษทัฯ 

ค าถาม 5: ขอทราบบทบาทของกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบความ
เหมาะสมของรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และเดลตา้ ไตห้วนั เช่น Royalty Fee รวมถึงการคิดยอ้นหลงั 

ค าตอบ 5: นางทิพวรรณ ชยุติมนัต ์ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดใ้ห้ความสนใจในเร่ืองการท ารายการระหว่างกนัให้เป็นไปตามหลกั Arm's Length Principle ซ่ึงในส่วน Royalty 
Fee เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติทัว่ไป โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การสอบถามและติดตามถึงขอ้มูล 
Transfer Pricing ท่ีศึกษาเปรียบเทียบโดย PwC Taiwan พบว่าอตัราดงักล่าวเป็นไปตาม Arm’s Length Principal แลว้ 
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ทั้งน้ี ผลิตภณัฑ์ AI ใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูงในการพฒันาสินคา้ จึงท าให้รายจ่ายค่า Royalty fee มีอตัราท่ีสูงขึ้น และการ
คิดค่า Royalty Fee ทาง PwC Taiwan ได้มีการศึกษามาตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 และได้บรรลุข้อตกลงในไตรมาสท่ี 4 
ประกอบกบัสัญญามีการจดัท าเป็นรายปีจึงมีผลครอบคลุมทั้งปี จึงไม่ไดเ้ป็นการคิดยอ้นหลงัแต่อยา่งใด 

หมายเหต ุเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

วาระท่ี 2 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี 
เลขานุการบริษทัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ .ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัท าและน าเสนองบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบกำรเงิน” 
จากนั้นจึงไดเ้รียนเชิญ นางสาวนิภาพร เจียระจารีวงศ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) น าเสนอรายละเอียด
เก่ียวกบัวาระน้ีต่อท่ีประชุม ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  

รายได้ในปี 2567 อยู่ท่ี 164,700 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 จากปีก่อน ซ่ึงเป็นการเติบโตแบบ Double-
Digit อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2562 โดยมีปัจจยัส าคญัมาจากผลิตภณัฑ์กลุ่มเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงนอกจากโซลูชนั
การจดัการพลงังานส าหรับศูนยข์อ้มูลแล้ว ผลิตภณัฑ์ดีซี เพาเวอร์ ท่ีเป็นส่วนส าคญัในการสนับสนุนการท างานของ
เทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นท่ีตอ้งการอยา่งมากในรอบปีท่ีผา่นมา 

ก าไรขั้นต้นอยู่ท่ี  40,500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.6 ของรายได้ ซ่ึงเพิ่มขึ้ นร้อยละ 20.9 จากปีก่อน 
นอกจากการเติบโตของยอดขายตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ การบริหารสินคา้คงคลงัอยา่งมีประสิทธิภาพส่งผลให้ก าไร
ขั้นตน้เพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 

ก าไรจากการด าเนินงานอยู่ท่ี 17,900 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 10.8 ของรายได ้ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปีก่อน โดยมี
ค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้นหลายรายการ รวมทั้งการลงทุนดา้นวิจยัและพฒันาท่ีบริษทัลูกในประเทศเยอรมนี 

ก าไรสุทธิอยูท่ี่ 18,940 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของรายได ้และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 ของปีก่อน  

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญัเม่ือเทียบกบั 10 ปีท่ีผ่านมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีในทุกอตัราส่วน สะทอ้นถึง
ความแขง็แกร่งทางการเงินของบริษทัฯ 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 และรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงไดผ้่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ และเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี ปรากฏว่า
ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด 
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ด้วยเหตุน้ี ผู ้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี ซ่ึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วย 
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 และรายงานผูส้อบบัญชี  ซ่ึงได้ผ่านการสอบทานโดย 
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 11,892,533,425 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,116 ราย) 11,892,533,425 - 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2567 
เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  

ท่ีไดก้ าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ โดยบริษทัฯ อาจเปลี่ยนแปลงอตัราดังกล่าว 
ให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและ/หรือความจ าเป็นในการใช้เงินทุนท่ีอาจเกิดขึ้ นในอนาคต ในการน้ี บริษัทฯ  
จะจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 จากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ในอตัรา 0.46 บาท  
(ส่ีสิบหกสตางค์) ต่อหุ้น ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และก าหนดวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุ้นผูมี้สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2568 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 28 
เมษายน 2568 

ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 กบัอตัรา
การจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 
รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 
ปี 2567 (ปีท่ีเสนอ) 

รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 

ปี 2566 
1. ก าไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท) 18,938,579,925 18,422,539,989 
2. จ านวนหุน้ (หุน้) 12,473,816,140 12,473,816,140 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.46 0.45 
4. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท) 5,737,955,424 5,613,217,263 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 30.3 30.4 
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ทั้ งน้ี  บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจนมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ 
ทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนดเรียบร้อยแลว้ และผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลท่ีไดรั้บ
จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 จากก าไรสุทธิ
ของบริษทัฯ ในอตัรา 0.46 บาท (ส่ีสิบหกสตางค์) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.3 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น  และเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดง 
ความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อยา่งใด  

ด้วยเหตุน้ี  ผู ้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี ซ่ึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วย 
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2567 จากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ในอัตรา 0.46 บาท (ส่ีสิบหกสตางค์) ต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30.3 ของ 
ก าไรสุทธิ ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 11,892,533,425 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (1,116 ราย) 11,892,533,425 - 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
เลขานุการบริษทัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 15 ซ่ึงก าหนดว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม ถา้จ านวนท่ีแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
ไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2568 น้ี กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มีรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 



 

10 
 

รายช่ือ ต าแหน่ง วันท่ีแต่งตั้ง 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 

คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น 
1. นายเจ้ิง อนั กรรมการบริษทั 1 ธ.ค 2566 

(1 ปี 4 เดือน) 
8/8 

(100%) 
2/2 

2. นายเคอ จ่ือ ชิง กรรมการบริษทั 24 มิ.ย. 2562 
(5 ปี 10 เดือน) 

8/8 
(100%) 

2/2 

3. นายจาง ช่าย ซิง กรรมการบริษทั 24 มิ.ย. 2562 
(5 ปี 10 เดือน) 

8/8 
(100%) 

2/2 

ทั้งน้ี ในระหว่างวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ อย่างไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเขา้เป็น
กรรมการของบริษทัฯ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่าง ๆ ของบุคคลซ่ึงไดรั้บการ
เสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซ่ึงผ่านกระบวนการกลั่นกรองต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการท่ีผ่านมา (โปรดดูหลกัเกณฑ์และ
วิธีการสรรหากรรมการโดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ 
“รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดูแลกิจการ” ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมใน
คร้ังน้ี (เอกสารแนบ 2)) โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดมี้มติเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
และท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ งกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบุคคลซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือ
แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ดงักล่าวขา้งตน้อย่างรอบคอบและระมดัระวงัแลว้ เห็นวา่บุคคลดงักล่าวไดผ้า่นการ
พิจารณาตามกระบวนการท่ีบริษัทฯ ก าหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ และเหมาะสมกบั
การประกอบธุรกิจ อีกทั้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพิ่มเติม) พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง (โปรดดูรายละเอียดของบุคคลซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ใน
เอกสารแนบ 3 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี)  

ผูด้  าเนินการประชุมแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษทั (โดยกรรมการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย)  
ได้พิจารณาแลว้ มีความเห็นสอดคลอ้งกับคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง (1) นายเจ้ิง อนั (2) นายเคอ จ่ือ ชิง และ (3) นายจาง ช่าย 
ซิง ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 ให้กลบัเขา้ด ารง
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ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ และเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและ
สอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อยา่งใด 

ด้วยเหตุน้ี  ผู ้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี ซ่ึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วย 
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้ง (1) นายเจ้ิง อนั (2) นายเคอ จ่ือ ชิง และ (3) นาย
จาง ช่าย ซิง ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2568 ใหก้ลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

(1) นายเจ้ิง อนั  

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 11,882,034,509 99.9252 
ไม่เห็นดว้ย 8,900,226 0.0748 
งดออกเสียง 1,598,690 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (1,116 ราย) 11,892,533,425 - 

(2) นายเคอ จ่ือ ชิง  

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 11,871,117,903 99.8199 
ไม่เห็นดว้ย 21,415,522 0.1801 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (1,116 ราย) 11,892,533,425 - 

(3) นายจาง ช่าย ซิง 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 11,878,719,913 99.8838 
ไม่เห็นดว้ย 13,813,512 0.1162 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (1,116 ราย) 11,892,533,425 - 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2568 
เลขานุการบริษัทแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาน าเสนอต่อ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป ทั้งน้ี บริษทัฯ มีนโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 

1. อตัราค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถให้
ท างานกบับริษทัฯ โดยปัจจยัหลกัในการพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนมีดงัน้ี 

• หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 
• อตัราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ียของตลาด 
• ผลประกอบการของบริษทัฯ 
• ปัจจัยอ่ืนท่ีอาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหรือ

คณะกรรมการบริษทั 
2.  ประธานกรรมการบริษทัหรือประธานกรรมการชุดย่อยจะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นตาม

ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้น 
3.  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกับอตัราของตลาดซ่ึงอาจสูงกว่า

กรรมการบริหาร ทั้งน้ี เพื่อจูงใจบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถให้เขา้มาเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารหรือกรรมการอิสระ 

4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงท่ีทั้งจ านวนหรือแบบคงท่ีบางส่วนและค่าตอบแทน 
แปรผนับางส่วน โดยอาจมีค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย 

ในการน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยค านึงถึง
นโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวแลว้ จึงไดมี้มติเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
และท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2568 ซ่ึงเท่ากับ
ค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2567 ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ (หน่วย: บาท/คน) 
ต าแหน่ง            ปี 2568     ปี 2567 
ประธานกรรมการบริษทั      2,475,000 2,475,000 
กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร   1,495,000 1,495,000 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร         650,000     650,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ     1,750,000 1,750,000 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   1,750,000 1,750,000 
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2. เบ้ียประชุม (หน่วย: บาท/คร้ัง) 
คณะกรรมการบริษทั        ปี 2568     ปี 2567 
ประธานกรรมการบริษทั         25,000     25,000 
กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร      20,000     20,000 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร                   -              - 
คณะกรรมการชุดยอ่ย 
ประธานกรรมการชุดยอ่ย             22,000    22,000 
กรรมการชุดยอ่ย              20,000    20,000 

3. เงินรางวลัประจ าปี 
ก าหนดการจ่ายเงินรางวลัประจ าปี 2567 ให้แก่ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการในอัตรา 
ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ของค่าตอบแทนประจ าปี 2568 ของกรรมการตามขอ้ 1. ซ่ึงเท่ากบัปีก่อน 

4. ค่าตอบแทนอ่ืน 

ไม่มี 

หมายเหตุ  

1. เบ้ียประชุมตามขอ้ 2. จะจ่ายให้เฉพาะประธานกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ/กรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร ประธานกรรมการชุดย่อย และกรรมการชุดย่อยท่ีเขา้ร่วมการประชุมของคณะกรรมการ
บริษทั การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย หรือการประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี)  

2. นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนใด (เว้นแต่
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารมีสิทธิได้รับในฐานะพนักงานของบริษทั เช่น เงินเดือน) 
เช่นเดียวกบัปีก่อน 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ มีความเห็นสอดคลอ้งกบั
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ และเปิดโอกาสให้ท่ีประชุม
แสดงความคิดเห็นและสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อยา่งใด 

ด้วยเหตุน้ี ผู ้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี ซ่ึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วย 
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2568 ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 11,884,692,301 99.9341 
ไม่เห็นดว้ย 7,841,124 0.0659 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (1,116 ราย) 11,892,533,425 - 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2568 
เลขานุการบริษทัแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี
ของบริษทัฯ ทุกปี โดยส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและ
มีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคน
หน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ (ไม่รวมบริษทัยอ่ย) 

1.  นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5813  
 (เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2566 และ 2567) หรือ 

2.  นางสาวสุทธิรักษ ์ฟักอ่อน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7712   
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) หรือ 

3. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874  
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัย่อย 
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว รวมทั้งไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และ
ไม่ได้ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาแก่บริษัทฯ และไม่มีผูส้อบบัญชีรายใดท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและ 
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ เกินกว่า 7 รอบปีบญัชี และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนของตนเพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบ
บญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ได ้  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดพ้ิจารณาและมีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 
4,910,000 บาท ส าหรับระยะเวลาตรวจสอบจ านวน 5,000 ชั่วโมง ซ่ึงหากการท างานตอ้งใช้เวลามากกว่าท่ีระบุไว้
ข้างต้น บริษทัฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอัตราร้อยละ 70 ของอัตราค่าจ้างการตรวจสอบตามอัตราปกติของบริษัท
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ส านกังาน อีวาย จ ากดั และมีค่าธรรมเนียมส าหรับการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจดัท างบ
การเงินของบริษทัแม่จ านวน 500,000 บาท และมีค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ยอีก 3 แห่งเป็นจ านวน 1,460,000 บาท 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2568 
เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2567 เป็นดงัน้ี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีส้ินสุด  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2568 

(ปีท่ีเสนอ) 

รอบปีบัญชีส้ินสุด  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567 

1.  ค่าสอบบญัชี (บาท) 4,910,000 4,910,000/1 
2.  ค่าบริการอ่ืน ๆ (บาท) ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ /1 นอกจากค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 จ านวน 4,910,000 
บาท บริษัทฯ ได้ช าระค่าธรรมเนียมส าหรับการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างปีเพื่อประกอบการจัดท า  
งบการเงินของบริษทัแม่จ านวน 500,000 บาท ซ่ึงยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเบิกตามจริง (Out of pocket expenses) 
เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าขนส่งและอ่ืน ๆ นอกจากน้ี มีค่าสอบบญัชีบริษทัย่อยอีก 3 แห่งท่ีไดจ่้ายให้แก่บริษทั
ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบับริษทัฯ จ านวน 1,460,000 บาท 

อน่ึง ผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยบางแห่งเป็นผูส้อบบญัชีจากส านักงาน อีวาย จ ากดั และบริษทัย่อยบาง
แห่งไดใ้ช้บริการจากส านักงานบญัชีอ่ืน ๆ ทั้งน้ี การเลือกใช้ผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาจาก
คุณภาพการให้บริการและอตัราค่าสอบบญัชีเป็นหลกั โดยคณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้สามารถจดัท างบการเงิน
ไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ มีความเห็นสอดคลอ้งกบั
คณะกรรมการตรวจสอบทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ ง 
นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวฒัน์ หรือนางสาวสุทธิรักษ์ ฟักอ่อน หรือนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล จากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2568 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ และเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและ
สอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี ปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อยา่งใด 

ด้วยเหตุน้ี  ผู ้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี ซ่ึงจะต้องได้รับการอนุมัติด้วย 
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทน
ของผู ้สอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุด ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ด้วย 
คะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 11,888,622,324 99.9671 
ไม่เห็นดว้ย 3,911,101 0.0329 
งดออกเสียง 0 - 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม (1,116 ราย) 11,892,533,425 - 

วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
ในระหว่างวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอ

วาระการประชุม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุม และไม่มีการส่งค าถามเป็นการล่วงหนา้แต่อยา่งใด  

หลงัจากเสร็จส้ินการพิจารณาครบทุกวาระแลว้ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและ
สอบถามเก่ียวกบับริษทัฯ ซ่ึงไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณาและไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นอ่ืนใด
เพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชุมจึงเรียนเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการบันทึกภาพการ
ประชุมในลกัษณะส่ือวดิีทศัน์ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 11.43 น. 

 

 

 ______________________ ประธานในท่ีประชุม 

(นายอ้ึง กวง มิ้ง) 

ประธานกรรมการบริษทั 


